






# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
20 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. เข้าสู่ฤดูกาลโควิด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, topnews)  - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า โรงเรียนเปิดเทอมและเข้าสู่ฤดูฝน ฤดูกาลของโควิด 19 การติดเชื้อจะเริ่มสูงสุดอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น มีโอกาสติดเชื้อซ้ำ ผู้ที่ยังไม่เคยเป็นก็เสี่ยงเพิ่มขึ้น และเชื่อว่าเมื่อผ่านฤดูกาลนี้ มากกว่า 90% ของประชากรไทยจะเคยติดเชื้อ 1-2 ครั้ง ความรุนแรงของโรคน้อยลง แต่ต้องระวังในกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง ดังนั้น หากมีอาการควรตรวจ ATK ส่วนเด็กป่วยหรือมีอาการควรหยุดอยู่บ้าน ย้ำเรื่องการล้างมือเป็นประจำ ดูแลสุขอนามัย ใส่หน้ากาก เพื่อลดการแพร่เชื้อ</p> <p><b>2. วัคซีนโควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)  - องค์การอนามัยโลก ให้คำแนะนำว่า วัคซีนโควิด 19 รุ่นต่อไปไม่ควรจะรวมไวรัส SARS-CoV-2 ดั้งเดิม ซึ่งมีอยู่ในวัคซีนโควิดรุ่นปัจจุบันอีก แต่ให้นำตัวแปรของไวรัสที่กำลังมีการแพร่ระบาดมากขึ้นใส่เข้าไปแทน ควรรวมวัคซีนที่ต้านไวรัส XBB.1.5 เข้าไปในวัคซีนโควิดรุ่นถัดไป เพราะขณะนี้ไวรัสที่พบในผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ทั่วโลกส่วนใหญ่คือสายพันธุ์ XBB.1</p>	
 <b>กัญชา</b>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. กัญชาทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, hfocus, thebangkokinsight)  - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า หลายประเทศทั่วโลกได้มีการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้เป็นยารักษาโรค เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยสนับสนุนถึงประโยชน์ และข้อพึงระวังจากการใช้กัญชามากขึ้น กรมการแพทย์จึงทำการทบทวนองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงให้คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 (2565) ขอคำแนะนำฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการให้การดูแล รักษา ควบคุมอาการของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้วไม่ได้ผล โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ การเข้าถึงการรักษาเป็นสำคัญ  - มีการศึกษาเชิงทดลองการให้ยาสกัดกัญชาเกรดทางการแพทย์ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ชนิด THC:CBD 1:1 ในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่นอน รพ. 14 คน พบว่าผู้ป่วยที่มีการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงลดลงร้อยละ 50 ผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับก่อนใช้ยาสกัดกัญชา นอนหลับได้ทุกคน ผู้ป่วยร้อยละ 83 มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น พบอาการไม่พึงประสงค์ 6 คน ได้แก่ ปากแห้ง คอแห้ง มีปัญหาควบคุมการเคลื่อนไหว ความสามารถในการรับรู้ลดลง หูแว่ว/ประสาทหลอน ส่วนกรณีที่ใช้ยาสกัดกัญชาชนิด THC เด่น กับผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม 63 คน ผลการรักษาหลังครบ 30 วัน ระดับความรุนแรงของอาการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ อาการปวด เหนื่อย/อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ซึมเศร้า วิดกกังวล เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ และพบว่าผู้ป่วยนอนหลับดีขึ้น ลดความเจ็บปวด และความอยากอาหารเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงขึ้นภายหลังได้รับยาสกัดกัญชา</p> <p><b>2. ร้านขายกัญชาใกล้โรงเรียน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, prd., INN, amarintv, ch3plus, springnews, one31, mono29, thaipbs, thestandard, nationtv, thereporter, ch7) ทวีตช่อง 9  - นายชวิทย์ กมลวิศิษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านกัญชาหน้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ซึ่งมีร.กว่า 5,000 คน และเรียกร้องให้ สร. ทบทวนเงื่อนไขการอนุญาตจัดตั้งร้านกัญชา ที่ไม่ควรอยู่ใกล้โรงเรียน  - เพจ Drama-addict โพสต์จดหมายเปิดผนึกจากผู้ปกครอง ขอให้โรงเรียนส่งทีมงานความปลอดภัยไปตรวจสอบปรับปรุง พร้อมควบคุมพื้นที่ใกล้โรงเรียน ไม่ให้มีร้านค้าที่ขายสารที่ส่งผลต่อจิตประสาท โดยร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ฝ้าระวังสภาพแวดล้อมใกล้โรงเรียนให้ปลอดภัยกับเด็ก นอกจากนี้ยังระบุ กทม.รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว  - เพจ Drama-addict แชร์โพสต์ของ Mono News ที่ระบุว่า คาเฟ่กัญชาหน้าโรงเรียนตั้งห่างแค่ 60-70 เมตร เพราะกฎหมายอ่อนกว่าเปิดร้านเหล้า ไม่มีกฎหมายควบคุมเรื่องพื้นที่เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาเลย นำห่วงวามก๊อเป็นช่องว่างใหญ่ของการปลอดภัยกัญชาออกจากยาเสพติดโดยไม่มีกฎหมายออกมาควบคุม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, prd.)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้สัมภาษณ์กรณีนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านกัญชาอยู่ตรงข้าม ร.ร.ว่า กรมฯ ได้รับการร้องเรียนเมื่อ 18 พ.ค. และวันที่ 19 พ.ค. ได้ส่ง จนท. ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าร้านปิด ทั้งนี้ ตามประกาศ สธ. สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ห้ามการจำหน่ายให้กับเด็กนักเรียน และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากฝ่าฝืนต้องเพิกถอนใบอนุญาต ที่ผ่านมามีเคสตรวจสอบร้านที่ไม่ได้รับอนุญาตจำหน่าย ดำเนินคดีแล้ว 50 คดี สำหรับการควบคุมการใช้กัญชา ส่วนตัวไม่เห็นด้วยหากจะให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแบบเดิม เนื่องจากมีประโยชน์เพียงแต่ต้องออกกฎหมายให้รัดกุม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจสำนักงานเขตบางรัก โพสต์ชี้แจงว่า ทางสำนักงานเขตฯ ส่ง จนท. ลงตรวจสอบร้านดังกล่าว พบมีการจำหน่ายดอกและน้ำมันกัญชา ไม่ได้เป็นส่วนผสมของอาหาร และร้านได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ส่วนประเด็นความเหมาะสมของการตั้งร้านใกล้โรงเรียนนั้น จะมีการทำหนังสือหรือกับหน่วยงานที่พิจารณาอนุญาตต่อไป</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>สธ. ทหารือภาคีเตรียมจัด PMAC 2024</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaigov, thailandplus, thecoverage)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2024 ร่วมกับคณะกรรมการจัดประชุมฯ และหน่วยงานระหว่างประเทศ ที่เมืองมงเทรอ สมาพันธรัฐสวิส โดยกำหนดรูปแบบการประชุมหัวข้อย่อย และกิจกรรมคู่ขนาน ภายใต้หัวข้อหลัก “ภูมิรัฐศาสตร์ ความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคขีดแย้ง” มุ่งเป้าเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพระดับโลก</p>	-
<p><b>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าว กรรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 "สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจไทย" นำเสนอฐานรากภูมิปัญญาสู่การพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อเศรษฐกิจ 4 ภูมิภาค นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเมนูอาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 ภาค กัญชาทางการแพทย์ นวดไทย คลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เป็นต้น โดยจัดขึ้นระหว่าง 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2566 ณ ฮอลล์ 11 - 12 อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี</p>	-
<p><b>โรคไขหวัดนก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, soudhitalk)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมแผนงานไขหวัดใหญ่ Southeast Asia Avian Influenza workshop 2023 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย ข้อมูลห้องปฏิบัติการ และผลการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนก เตรียมรับมือกับภัยคุกคามด้านสุขภาพ มีผู้เชี่ยวชาญโรคไขหวัดนกจากทั้งหน่วยงานสุขภาพสัตว์และสุขภาพคนของประเทศต่าง ๆ พร้อมระบุ นานาชาติต้องผนึกกำลังความร่วมมือเพื่อเอาชนะความท้าทายและอุปสรรคในการต่อสู้กับโรคระบาดต่าง ๆ ทั้งโรคไขหวัดนก ไขหวัดใหญ่ และภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขอื่น ๆ โดยใช้บทเรียนการดำเนินงานช่วงโควิด 19 มาพัฒนาระบบการจัดการต่าง ๆ ให้เข้มแข็งมากขึ้น</p>	-
<p><b>การยกระดับงานป้องกันควบคุมโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, prd.) ทีวีช่อง 5, NBT, TNN</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร สธ. ร่วมงานรณรงค์ฉีดวัคซีนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมหารือเรื่องการถ่ายทอดนโยบายและขยายความร่วมมือสู่ท้องถิ่นในทุกจังหวัดเพื่อการป้องกันควบคุมโรค มีการประสานความร่วมมือและถ่ายทอดนโยบายสำคัญ อาทิ การรณรงค์ “วัคซีนคู่สู้หน้าฝน” เร่งรัดการดำเนินงานพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันควบคุมโรคที่มีุงเป็นพาหะ การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรณรงค์สื่อสารการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ เป็นต้น</p>	-
<p><b>ลงพื้นที่เตรียมพร้อมจัดตั้งด้านอาหารและยาคลองใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ศักดิ์ ศรีรุ่ง ผอ.กองด้านอาหารและยา ร่วมกับ สสจ.ตราด และคณะ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งด้านอาหารและยาคลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากด้านบุคลากรคลองใหญ่ ด้านตรวจประมง ด้านควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันให้ข้อมูล</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สจจ.สงขลา เผยว่า จ.สงขลา มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงขึ้น มีผู้เสียชีวิต 2 คน ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีไข้สูงนานกว่า 2 วัน ร่วมด้วยกับอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าแดง ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม ไม่ควรซื้อยามารักษาเอง โดยเฉพาะยาในกลุ่มที่ทำให้เกิดภาวะเลือดออกได้ง่าย หยุดยาก</p>	-
<p><b>โรคฝีดาษวานร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์ว่า ล่าสุดสถานการณ์โรคฝีดาษวานรเดือนที่ผ่านมามีเคสในไทยเพิ่ม 4 ราย ทั้งหมดไม่มีประวัติสัมผัสชาวต่างชาติ แสดงว่าเชื้อเข้าสู่ชุมชนแล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม</p>	
<p><b>ประชุมยกระดับการมีส่วนร่วมของสังคม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, thailandplus, thecoverage)</p> <p>- สธ. ร่วมกับ สช. จัดประชุมยกระดับการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อสุขภาพ ระดมภาคีหลายภาคส่วนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ทักโกล-ปัจจัยพัฒนาการมีส่วนร่วมในประเทศไทย พร้อมนำไปสู่การจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อพัฒนาระเบียบวาระสมัชชาอนามัยโลก มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ</p> <p>- นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง รอง ผอ.สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สธ. กล่าวว่า ระบบบริการสุขภาพจะขาดการมีส่วนร่วมของสังคมไม่ได้ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา หากไม่มี อสม. ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงประชาชนร่วมดำเนินการชุมชน คงควบคุมโรคระบาดได้ยาก ซึ่งสธ.ได้ขับเคลื่อนประเด็นการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทำให้เกิด พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ที่มีโจทย์สำคัญคือการมุ่งให้ระดับพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคมากขึ้น และการมีส่วนร่วมจากประชาชน</p>	-
<p><b>ขงกำหนดปริมาณยาเสพติดครอบครองให้เอื้อต่อการบำบัดฟื้นฟู</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, isaranews)</p> <p>- นายภาณุวัฒน์ ทองสุข ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เผยว่า กสม. มีมติให้มีข้อเสนอแนะไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้แก้ไขร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้นับนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.... ให้เอื้อต่อการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยามากกว่ามุ่งลงโทษ</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจงกรณีมีข้อมูลแนะนำว่า เถารางจืด รากต้นแก้ว และเปลือกแดงโมแห้ง นำมาต้มน้ำช่วยโรคไตอักเสบได้นั้น เป็นข้อมูลเท็จ พิษทั้ง 3 ชนิดไม่พบในงานวิจัยที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถรักษาไตอักเสบให้หายขาดได้ สำหรับผู้ป่วยโรคไตไม่ควรไปซื้อหาสมุนไพรมารับประทานเอง เพราะอาจทำให้การทำงานของไตเลวลงกว่าเดิม และการใช้สมุนไพรจะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์</p>	-